

**THỰC HIỆN CAM KẾT VỀ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
XẾP 325 THẾ GIỚI TRONG
BẢNG XẾP HẠNG QS WORLD
UNIVERSITY RANKINGS:
SUSTAINABILITY 2025**



TRONG BẢNG XẾP HẠNG QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS: SUSTAINABILITY 2025 VỪA CÔNG BỐ NGÀY 10/12/2024, ĐHQGHN ĐÃ CÓ SỰ THĂNG TIẾN MẠNH VỀ VỊ TRÍ. BẢNG XẾP HẠNG NÀY ĐÃ CUNG CẤP GÓC NHÌN ĐỘC ĐÁO VỀ NHỮNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐANG THỰC HIỆN CAM KẾT THEO ĐUỔI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐHQGHN ĐÃ CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN PHẠM BẢO SƠN ĐỂ HIỂU RÕ HƠN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐHQGHN TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CÙNG NHƯ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 45-NQ/TW CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG.

➔ BẢO LỘC

Xin Phó Giám đốc cho biết vị trí của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng QS World University Rankings: Sustainability 2025 công bố vừa qua?

Ngày 10/12/2024, tổ chức xếp hạng QS đã công bố kết quả xếp hạng QS World University Rankings: Sustainability 2025 cho 1.751 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới. Trong kỳ xếp hạng lần này, ĐHQGHN đã có sự thăng tiến mạnh về vị trí khi được xếp hạng 325 thế giới (gia tăng 456 bậc so với vị trí xếp hạng trong top 781-790 tại kỳ xếp hạng QS World University Rankings: Sustainability 2024). Cũng trong kỳ xếp hạng này, ĐHQGHN đứng ở vị trí 51 của khu vực châu Á và là cơ sở giáo dục đại

học Việt Nam được xếp hạng cao nhất trong tổng số 10 sơ sở giáo dục đại học trong nước bao gồm....

Trong bảng xếp hạng này, ĐHQGHN đã gia tăng vị trí ở những tiêu chí nào, thưa Phó Giám đốc?

Bảng xếp hạng QS WUR Sustainability cung cấp góc nhìn độc đáo về những cơ sở giáo dục đại học đang thực hiện cam kết theo đuổi sự phát triển bền vững. Bảng xếp hạng này đánh giá tác động xã hội và môi trường của các trường đại học trong việc đóng góp vào giải quyết 3 vấn đề: Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị) thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ cộng đồng nhằm



PGS.TS Phạm Bảo Sơn

thúc đẩy sự phát triển bền vững và đảm bảo các thể hệ tiếp nối được giáo dục hành động vì các mục tiêu phát triển bền vững. Trong kỳ xếp hạng QS Sustainability 2025, ĐHQGHN đã gia tăng điểm số ở tất cả các tiêu chí thuộc 3 tiêu chuẩn: Quản trị; Tác động môi trường; Tác động xã hội.

Thực hiện đường lối quản trị cam kết theo đuổi nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, ĐHQGHN đã đạt vị trí 204 về tiêu chuẩn Quản trị - đây cũng là tiêu chuẩn được

xếp hạng cao nhất của ĐHQGHN. Những nỗ lực mà ĐHQGHN đang thực hiện nhằm góp phần biến đổi thế giới theo hướng tốt đẹp hơn thông qua nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học môi trường, biến đổi khí hậu và tác động của cựu sinh viên trong việc tạo ra một thế giới bền vững hơn đã đưa ĐHQGHN lên thứ hạng 364 ở tiêu chuẩn Tác động môi trường. Bên cạnh đó các chương trình hành động của ĐHQGHN đang thực hiện để cải thiện xã hội, chia sẻ kiến thức, đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có tác động ý nghĩa đối với xã hội đã mang lại thứ hạng 399 cho ĐHQGHN ở tiêu chuẩn Tác động xã hội.

Nhìn vào kết quả xếp hạng trên có thể thấy những thế mạnh đặc trưng nào của ĐHQGHN, thưa Phó Giám đốc?

Những đóng góp của ĐHQGHN trong việc xây dựng môi trường và xã hội tương lai bền vững hơn đã được thể hiện rõ qua sự gia tăng thứ hạng ở tất cả các tiêu chí tham gia xếp hạng năm nay gồm: Giáo dục về môi trường; Nghiên cứu về môi trường; Bền vững trong môi trường; Tuyển dụng và kết quả đầu ra; Bình đẳng; Sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc; Ảnh hưởng về giáo



PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG: TIÊU CHÍ VÀ TRỌNG SỐ

Tiêu chuẩn	Tiêu chí	Nội dung	Trọng số
Tác động môi trường	Giáo dục về môi trường	Đánh giá việc cung cấp và tác động về giảng dạy môi trường bền vững của cơ sở giáo dục đại học (CSGDĐH)	17%
	Nghiên cứu về môi trường	Đánh giá tác động về nghiên cứu môi trường của các cơ sở giáo dục đại học ở các mục tiêu phát triển bền vững 7, 11, 12,13,14 & 15	13%
	Bền vững trong môi trường	Đánh giá chiến lược và hoạt động của CSGDĐH hướng tới một tương lai bền vững về môi trường	15%
Tác động xã hội	Tuyển dụng và kết quả đầu ra	Đánh giá kết quả của CSGDĐH trong việc cung cấp cơ hội việc làm, danh tiếng và quan hệ đối tác nghiên cứu với doanh nghiệp	11%
	Bình đẳng	Đánh giá nỗ lực và tác động của cam kết bình đẳng của CSGDĐH	12%
	Sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc	Đánh giá cam kết của CSGDĐH trong việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của người học nói riêng và xã hội nói chung	5%
	Ảnh hưởng về giáo dục	Đánh giá việc cung cấp giáo dục và nghiên cứu có chất lượng cũng như tác động của hoạt động đó	7%
	Chia sẻ kiến thức	Đánh giá cách CSGDĐH hợp tác nghiên cứu giữa các khu vực phát triển và đang phát triển để chia sẻ kiến thức và thúc đẩy tăng trưởng giáo dục cũng như tác động tích cực của CSGDĐH đối với cộng đồng địa phương và xã hội	10%
Quản trị	Quản trị tốt	Đánh giá hiệu quả hoạt động quản trị của CSGDĐH	10%

dục; Chia sẻ kiến thức và Quản trị tốt. Kết quả này một lần nữa khẳng định những thế mạnh đặc trưng của ĐHQGHN về đường lối quản trị, đào tạo nghiên cứu về môi trường bền vững và trao đổi kiến thức. Đặc biệt trong kỳ này, tiêu chí Chia sẻ kiến thức (Knowledge Exchange) là tiêu chí được xếp hạng cao nhất của ĐHQGHN với vị trí 189 thế giới (tăng 264 bậc so với năm 2024). Điều này cho thấy những đóng góp và mức độ ảnh hưởng của ĐHQGHN trong việc hợp tác nghiên cứu với cộng đồng học thuật trong và ngoài nước, chia sẻ kiến thức góp phần thúc đẩy tăng trưởng giáo dục, sẵn sàng trở thành đối tác nghiên cứu toàn cầu. Bên cạnh đó, tiêu chí Bình đẳng được xếp hạng 240; Giáo dục về môi trường được xếp hạng ở vị trí 350 thế giới.

Thưa Phó Giám đốc, việc gia tăng thứ hạng ở những tiêu chí trên nói lên điều gì về cam kết theo đuổi sự phát triển bền vững của ĐHQGHN?

Kết quả xếp hạng này một lần nữa đã minh chứng cho đường lối quản trị đúng đắn của

lãnh đạo ĐHQGHN cũng như những nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhà khoa học và người học của ĐHQGHN trong việc tạo ra và phổ biến kiến thức mới, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, cam kết giáo dục vì sự phát triển bền vững và tiếp cận cộng đồng. Một chiến lược quản trị đảm bảo rằng phát triển bền vững trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa của ĐHQGHN, thực hiện đúng sứ mệnh của một cơ sở giáo dục đại học đương đại trong việc đóng góp vào phát triển bền vững. Đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 về thực hiện mục tiêu đến năm 2030: “Phát triển một số cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến, thuộc nhóm hàng đầu Châu Á; đưa Đại học Quốc gia Hà Nội vào top 500 đại học hàng đầu thế giới”.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Giám đốc!